

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เรื่อง: การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 122/2566 ซึ่งได้จัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ VDO Conference มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท:	บริษัท Advanced Vehicle Engineering Global จำกัด (Avee)
ประเภทธุรกิจ:	ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว	85.81 ล้านบาทหรือประมาณ 652 ล้านบาท
โครงสร้างการถือหุ้น:	1) บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นสามัญที่ร้อยละ 60) 2) บริษัท Perusahaan Otomobil Nasional จำกัด (ถือหุ้นสามัญที่ร้อยละ 40) (บริษัทในกลุ่ม Proton, ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ)
มูลค่าการลงทุน:	ไม่เกิน 41 ล้านบาทหรือประมาณ 312 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ในการลงทุน:	เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในส่วนธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในต่างประเทศ รวมถึงขยายฐานการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯไปยังตลาดโลก
สถานที่ตั้ง:	ประเทศมาเลเซีย
แหล่งเงินทุน:	กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัท Perusahaan Otomobil Nasional จำกัด (บริษัทในกลุ่ม Proton) ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เข้าเกณฑ์เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ดังนั้น ธุรกรรมนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการไม่ถึงเป็นนัยสำคัญ และเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งเกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนหน้า มีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ด้วยความนับถือ



(นายเธิบ ชู ชวน)

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร